

Số: /TB-UBND

Chí Minh, ngày tháng 8 năm 2023

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND xã tại buổi tiếp xúc đối thoại trực tiếp với Nhân dân thôn Nam An**

Sáng ngày 20 tháng 8 năm 2023, tại nhà văn hóa thôn Nam An, đồng chí Chủ tịch UBND xã đã có buổi tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân thôn Nam An về những vấn đề có liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng và các chính sách an sinh xã hội..

Dự đối thoại có đồng chí Đặng Thị Nhu- Phó ban dân vận Huyện uỷ; các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng uỷ; thường trực HĐND; lãnh đạo UBND; thường trực UBMTTQ; trưởng các tổ chức chính trị - xã hội; một số cán bộ công chức; Giám đốc HTX nông nghiệp Đông Kỳ và Trưởng trạm y tế.

Đại biểu ở thôn Nam An dự đối thoại có các đồng chí Bí thư chi bộ - trưởng thôn, Phó bí thư chi bộ - trưởng ban công tác Mặt trận, đảng viên của chi bộ, trưởng các tổ chức chính trị - xã hội và sự tham dự của Nhân dân thôn Nam An với tổng số có 51 người.

Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe đồng chí Chủ tịch UBND xã báo cáo phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của xã Chí Minh đã có 06 lượt ý kiến của công dân thôn Nam An đối thoại trực tiếp với đồng chí Chủ tịch UBND xã.

Đồng chí Chủ tịch UBND xã đã trực tiếp đối thoại, trả lời và làm rõ các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân đó là: tuyến đường thôn Tây An đoạn chưa giải phóng được mặt bằng đã được UBND xã đổ đá mặt để đảm bảo giao thông đi lại; việc cấp bì đồ cho gia đình ông Chuyền là do gia đình ông Chuyền chưa nhất trí với nội dung loàm việc với xã; đất bãi Đông Kỳ còn đang có đơn giữa xã và ông Tiêu Văn Đạt đến nay chưa giải quyết xong; tuyến đường WB2 đi Hiền Sỹ UBND xã đã có công văn đề nghị đơn vị thi công công trình CZ1.3; việc tu sửa và làm mới tuyến đường từ Cầu Cốc đến nhà bà Tuyết hiện nay xã chưa có nguồn lực; tuyến mương của thôn bị ách tắc đề nghị gia đình ông Oánh xem xét, ủng hộ và tìm cách giải quyết tuyến mương đảm bảo tiêu thoát nước; việc mở rộng nghĩa trang nhân dân UBND xã đã khảo sát và làm việc cùng cấp uỷ 04 thôn cụm Đông Kỳ vận động các hộ dân đổi đất mở rộng phần cát táng và giao đồng chí Huy (CCVP-TK) phụ trách. Nhân dân cơ bản hài lòng với việc trả lời của đồng chí Chủ tịch UBND xã.

Đồng thời, Chủ tịch UBND xã đã giao nhiệm vụ cho ông Phùng Văn Bè - BTCB- TT xem xét khảo sát và tổ chức thực hiện ý kiến của bà Tập về việc đốn cành cây tại khu xóm Đình để đảm bảo an toàn; hẹn mời ông Nguyễn Đình Trùng lên làm việc về hợp đồng đầu thầu vườn quả giữa ông và UBND xã.

Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND xã tại buổi tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân thôn Nam An vào sáng ngày 18/8/ 2023. UBND xã tổng hợp và thông báo để tổ chức, cá nhân nắm được và yêu cầu các bộ phận có liên quan tiếp tục giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách.

***Nơi nhận:***

- Ban dân vận huyện ủy(đề bc)
- BTV Đảng ủy;LĐ HĐND- UBND xã;
- TT MTTQ và trưởng các ngành đoàn thể xã;
- BTCB-TT; TBCTMT thôn Nam An;
- Lưu VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Đình Tuynh**